








ข่าวจากปก                  6

ข่าวบริษัทจดทะเบียน               12

ข่าวการเงิน                 17

แม่มดพิสดาร                 20

ศูนย์ข่าวอินไซด์	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				21

สังคมธุรกิจ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				23

สรุปการซื้อขาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				26



6 www.HoonInside.com 22  January  2019



7 www.HoonInside.com 22  January  2019



8 www.HoonInside.com 22  January  2019



9 www.HoonInside.com 22  January  2019







 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ NER เปิดเผยถึง ราคายางพาราที่

มีการฟื้นตัวเพิ่มขึ้นจากปลายปี 2561 ได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการยางส่งออก

ยางในประเทศที่มีความต้องการยางธรรมชาติ

เพื่อการส่งออกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณ

ยางธรรมชาติในคลังสินค้าของผู้ส่งออกลดลง

ในช่วงก่อนหน้า ท�าให้ผู้ส่งออกมียางธรรมชาติ

ไม่เพียงพอในการส่งออก จึงต้องเร่งซื้อยาง

เพื่อส่งออกและรักษาระดับสินค้าคงคลังให้อยู่

ในระดับปกติ อีกทั้ง

รัฐบาลจีนได้

เพิ่มปริมาณ

เงินในระบบ

เศรษฐกิจเพื่อ

เพิ่มสภาพ

คล่องให้แก่

ธุรกิจต่าง ๆ 

รวมถึงธุรกิจ

ยางของ

จีน 

ท�าให้

บริษัทได้รับอนิสงส์จากเรื่องนี้ เนื่องจากบริษัท

ได้ก�าหนดราคาในวันที่ท�าการซื้อ- ขายกับลูกค้า 

และมีก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเข้ามาเสริมด้วย 

 ส�าหรับแผนงานปี 2562 บริษัทจะเติบโต

ขึ้นไปที่ราว 1.5 หมื่นล้านบาท ภายใต้คาด

การณ์ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางพารา

แปรรูปเพิ่มขึ้นเป็น 2.6 แสนตัน จากปีนี้ 2.2 

แสนตัน ตามความต้องการยางในตลาดโลกจะ

เติบโตตามปกติในแต่ละปีราว 2-5% โดยบริษัท

เดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

โดยเจรจากับลูกค้าจีน 3 รายที่คาดว่าจะมีค�า

สั่งซื้อรวมกันราว 1.5 หมื่นตัน/ปี และวางแผน

ขยายตลาดลูกค้าสิงคโปร์เพิ่ม โดยปัจจุบัน

บริษัทมีการท�าสัญญาระยะยาว (Long Term 

Contact) กับลูกค้าไปแล้วกว่า 11 ราย จากที่มี

อยู่ 8 ราย ท�าให้บริษัทมีลูกค้าที่รอรับรู้รายได้ที่

แน่นอนส่วนหนึ่งแล้ว 

 นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างยื่นขอให้ผู้

ผลิตยางล้อรถยนต์รายใหญ่ของยุโรป 3 ราย 

ซึ่ง 1 ในนั้น คือ มิชลิน เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบ

มาตรฐานการผลิตของโรงงานและผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นใบเบิกทางส�าหรับการรุกเปิดตลาด

ส่งออกไปยังยุโรป หลังจากที่ผ่านมาบริษัทได้

ผ่านการรับรองมาตรฐานจากบริดจสโตนท�าให้

บริษัทสามารถส่งออกสินค้าไปขายในจีนและ

ภูมิภาคเอเชียได้ดี คาดว่าการตรวจสอบของมิ

ชลินและขั้นตอนต่าง ๆ น่าจะใช้เวลาราว 1 ปี 

หรือรู้ผลในปี 63 ซึ่งทันเวลารองรับปริมาณ

ผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวในปี 63

 นายชูวิทย์ กล่าวอีกว่า ส�าหรับโครงการ

ปรับปรุงเครื่องจักรส�าหรับผลิตยางแผ่น

ผสม (RSS Mixtures Rubber) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตจะท�าให้ก�าลังการผลิต

ยางผสมสูงขึ้น 60,000 ตันต่อปีจะเริ่มเดิน

เครื่องในเดือน ก.พ.62 ขณะที่แผนการก่อสร้าง

โรงงานใหม่ผลิตยางแท่ง (STR20) และยาง

ผสม (Mixtures Rubber) ก�าลังการผลิต 

172,800 ตันต่อปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 

และเริ่มรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มในปี 63 เมื่อรวม

ทั้งสองส่วนจะส่งผลให้บริษัทมีก�าลังการผลิต

ยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 465,600 

ตัน/ปี ขณะที่บริษัทเน้นการสร้างเสถียรภาพ

ของผลการด�าเนินงานไม่ให้ผันผวนตาม

ธรรมชาติของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยการซื้อ

สินค้าจริงมาท�ามาผลิตเพื่อส่งมอบตามค�าสั่งซื้อ 

ไม่มีนโยบายเก็งก�าไรจากสต็อก พร้อมทั้งรักษา

สมดุลของฐานลูกค้าเพื่อบริหารความเสี่ยง

NER	วางป้าปี62	โกย	1.5	หม่ืนลบ.
-ปริมาณขายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปพุ่งแตะ	2.6	แสนตัน
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 นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
บางกอกชีทเม็ททัล จ�ากัด 
(มหาชน) BM เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอิน

ไซด์ว่า บริษัทฯ คาดผลประกอบการปี2562 จะ

เติบโต 10-20% ซึ่งเป็นการเติบโตในทุกหมวด

สินค้า ทั้งรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า,ตู้สื่อสาร ตู้

ไฟฟ้า และตู้โลหะ ,ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า 

,โลหะเชื่อมประกอบ , แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ 

และอปุกรณ์ และชิ้นส่วนโลหะ โดยในส่วนงาน

เสาสื่อสาร ยังมีอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ขณะ

ที่บริษัทฯ ยังมีออเดอร์งานเสาสื่อสารที่คงค้าง

มาจากปีที่แล้ว จากออเดอร์ที่ได้รับมา 900-

1,000 ต้น โดยผลิตไปแล้วกว่า 500 กว่า ส่งผล

ให้ยังมีเหลือออเดอร์อีกบางส่วนที่จะมาผลิตในปี

นี้ ส่วนงานรางร้อยสาย

ไฟฟ้า ปีนี้คาดว่ายัง

มีงานอย่างต่อ

เนื่อง โดยงาน

รถไฟฟ้าใต้ดิน

ยังมีวอลุ่มพอส

ควร และสาย

ใหม่ที่ก�าลังขึ้น

ก็ส่งต่อไปเรื่อยๆ 

ส่วนสนามบิน

สุวรรณภูมิ งานท่อ

ร้อยสาย

ไฟฟ้า

เรา

ยัง

ส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันงานสนาม

บินสุวรรณภูมิเฟส2 บริษัทฯ ก็ยังติดตามความ

คืบหน้าอยู่ อีกทั้งในช่วงปลายปีคาดว่าจะมีงาน

โครงการใหญ่ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับปิโตรเคมี 

ของปตท.แอลเอ็นจี ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเข้า 

Approved เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการนี้เฉพาะ

งานร้อยสายไฟฟ้ามูลค่า 200-300 ล้านบาท 

 อย่างไรก็ตามเป้าหมายการเติบโตดังกล่าว

เป็นการตั้งเป้าผลประกอบการเติบโตแบบ

อนุรักษ์นิยม (Concervative) ยังไม่รวม งาน

พิเศษที่จะเข้ามา เช่นงานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รวม

ทั้งงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก เพื่อส่งออกไปยัง

สหรัฐ ฯ ถ้าผลิตได้ดี คาดว่ารายได้คงมากกว่าที่

เราประมาณการณ์

 "ส�าหรับปี 2019 เราจะมีการ Launch 

product ที่เราได้เตรียมการมาในช่วง 2-3 ปีที่

ผ่านมา เช่นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ที่จะเปิดตัวในอีกมีกี่

อาทิตย์ข้างหน้า โดยจะมีการเปิดจองโดยมีพาร์

ทเนอร์ร่วมกันท�าตลาด ที่แรกคือที่เชียงใหม่ซึ่ง

สามารถเปิดจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊ก 450 คัน และ

หากที่แรกประสบความส�าเร็จ ก็อาจจะเพิ่มขึ้น

มาอีกหลายๆ จังหวัด ตรงนี้ก็เป็นโครงการหนึ่ง

ที่ทาง BM ได้ลงทุนมาใน 2-3 ปี และได้ลงทุน

มาหลายส่วนแล้ว ซึ่งในปีนี้ก็จะมีผลตอบแทน

เข้ามา ส่วนโครงการใหญ่อีกโครงการหนึ่ง 

ประมาณไตรมาส4 - ไตรมาส3 ปีที่แล้ว ที่เกิด

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจัน ท�าให้ทาง

สหรัฐฯ มีการมา Sourcing หาผู้ผลิตในย่าน

เอเชีย ซึ่ง BM เป็นผู้หนึ่งที่จะผลิตสินค้าในส่วน

ของงานโลหะป้อนไปอเมริกา งานเฟอร์นิเจอร์

เหล็ก ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรครับ  

ซึ่งทางนั้นอยากให้เราผลิต 1 หมื่น Set ต่อ

เดือน Set ละประมาณ 3,000 บาท คิดเป็น

มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่

ในขั้นตอนสุดท้ายในการ Approved โรงงาน  

Approved ผู้ผลิต จากนั้นก็จะมาตกลงเรื่อง

ราคากัน"  นายธานิน กล่าว 

 นายธานิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้บริษัทฯ จะ

มีการปรับปรุงเครื่องจักร รวมทั้งเพิ่มเครื่องจักร 

เพื่อรองรับการผลิต เช่นงานเฟอร์นิเจอร์ที่จะ

ส่งไปยังสหรัฐอเมริกา และอีกส่วนหนึ่งเพื่อผลิต

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า อย่างไรก็ตามการลงทุนจะค่อยๆ 

ลงทุนไปทีละส่วน ท�าให้การลงทุนในส่วนของ

เครื่องจักรน่าจะไม่มาก โดยอยู่ที่ประมาณ 20 

ล้านบาท    

 ขณะที่การลงทุนสร้างงานโงานในนิคม

อุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง 

บริษัทฯ และบริษัท นิตโต้ โตเกียว เทรดดิ่ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียม

ก่อสร้าง หลังจากที่มีการออกแบบเรียบร้อย

แล้ว โดยคาดว่าปีหน้าจะมีผลตอบแทนกลับมา

ได้ 

 ส�าหรับแผนการลงทุนขยายธุรกิจในเมีย

นมา ร่วมกับพันธมิตรจากญี่ปุ่น คาดว่าจะมีการ

ลงนามในบันทึกความร่วมมือเบื้องต้น (MOU)  

ภายในไตรมาส1 ปีนี้ ส่วนแผนการลงทุนรวมทั้ง

รายละเอียดว่าจะสร้างโรงงานอย่างไรบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 "ที่เมียนมาคิดว่าภายในไตรมาส1/2562   

น่าจะได้เซ็น MOU คาดว่าปีนี้คงจะเริ่มลงทุน  

แต่กว่าจะสร้างโรงงานแล้วเสร็จ และเริ่มผลิตได้

คงใช้ระยะเวลาเป็นปี ซึ่งที่บริษัทฯ ไม่รีบลงทุน

เนื่องจากค�านึกถึงความคุ้มค่า หากท�าแล้วต้อง

ได้ผลประโยชน์ตอบกับมาให้บริษัทฯ" นายธานิน 

กล่าว 

BM	ต้ังเป้าปี62	สร้างผลงานโต	10-20% 

ไม่รวม	งานพิเศษท้ังรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

-ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กป้อนสหรัฐฯ

13 www.HoonInside.com 22  January  2019



THANI	เผยก�าไรปี61	โต	45.74%	
หลังค่าใช้จ่ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญลดลง

TFG	คาดรายได้-ก�าไรปี62	ท�าสถิติสูงสุดใหม ่

รับอานิสงส์ราคาไก่-สุกร	ขาข้ึน	พร้อมวางงบลงทุนไม่เกิน	1	พันลบ.		

รองรับแผนขยายการลงทุนเพ่ิมเติม

 นายบุญชู วงศ์ภักดี รอง
กรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์
องค์กรและการเงิน บริษัท ราชธานี
ลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) THANI เปิดเผย
ว่าผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินส�าหรับปีสิ้น
สุดวัน ที่31ธันวาคม 2561 (ก่อนตรวจสอบ) ภาพ
รวมผลการด�าเนินงานภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย
ปี 2561 เริ่มมีสัญญาณขยายตัว จากภาคการท่อง
เที่ยว การบริโภคภาคเอกชน และรวมถึงการลงทุน
ภาคเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นท�าให้บริษัทสามารถ
ขยายสินเชื่อได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส�าหรับ
ไตรมาสที่ 4ของปี 2561 บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 
454.91ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน
จ�านวน 134.90ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.15 
โดยมีรายได้รวมจ�านวน 1,010.39ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปีก่อน 141.61ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 16.30 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินมี
จ�านวน 225.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวด
เดียวกนัของปีก่อนจ�านวน 11.87 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.56 จากการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีต้นทุน

ทางการเงินต�่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสิน
เชื่อและรักษาส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ย
 ส�าหรับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมี
จ�านวนรวม 92.00ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนจ�านวน 24.67 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 21.15จากการตั้งส�ารองตามปกติของบริษัท
จ�านวน 52.00 ล้านบาทและการพิจารณาตั้งส�ารอง
ทั่วไปจ�านวน 40.00 ล้านบาท 
 ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการประจ�าปี 2561 
บริษัท มีก�าไรสุทธิจ�านวน 1,640.75ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2560  จ�านวน 514.94ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 45.74 เป็นการรักษาระดับผลการ
ด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยก�าไรสุทธิเติบโต
ติดต่อกันต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่12  ทั้งนี้บริษัท
มีรายได้รวมจ�านวน 3,827.36ล้านบาทเพิ่มขึ้น
จากปี2560จ�านวน 520.12ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15.73และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�านวน 
869.80ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 
12.60ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.43 ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับปี 2561 

มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 402.60ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนจ�านวน 120.83ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
23.08 เนื่องจากการตั้งส�ารองตามปกติของบริษัท 
จ�านวน 232.60 ล้านบาท และการพิจารณาตั้ง
ส�ารองทั่วไปเพิ่มเติมจ�านวน 170.00 ล้านบาท เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนวิธีการตั้งส�ารองตามมาตรฐาน
การบัญชีแบบใหม่ในปี2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยงัคงมี
โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสินทรัพย์
รวม จ�านวน 47,531.06 ล้านบาท เพิ่มขั้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อน จ�านวน 8,039.27ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.36จากการให้สินเชื่อในกลุ่ม
รถบรรทุกเป็นหลัก โดยบริษัทมีสินเชื่อเช่าซื้อและ
สินเชื่อสัญญาเช่าการเงินจ�านวน 46,411.63 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 
7,813.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.24 ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 97.64 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจ�านวน 
40,336.05 ล้านบาท และ 7,195.01 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ

 นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย
ฟูด้ส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (TFG) เปิด
เผยว่า แผนและยุทธศาสตร์ในปี 2562 บริษัทฯได้
ก�าหนดให้เป็นปีแห่งการสร้างมูลค่า (Value) ซึ่ง
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่ได้มีการลงทุนเป็นจ�านวน
มาก เพื่อวางรากฐานการเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
ฟู้ดส์ กรุ๊ป ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ โดย
ในปีนี้ ตั้งงบลงทุนไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ส�าหรับ
รองรับการขยายการลงทุนเพิ่มเติม
 “มั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ในปีนี้จะขยายตัว
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และท�าสถิติสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท โดยได้รับปัจจัย
หนุนจากแนวโน้มราคาเนื้อไก่ และสุกร ที่อยู่ในช่วง
ขาขึ้น ขณะเดียวกันธุรกิจอาหารสัตว์ในปีนี้ คาดว่า
จะเติบโตอย่างโดดเด่น หลังจากที่บริษัทฯได้มีการ
เพิ่มก�าลังการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อขายให้กลุ่มลูกค้า
นอกเครือมากขึ้น”
 “ส�าหรับกลยุทธ์ลดต้นทุนนั้น บริษัทด�าเนิน

การลดต้นทุนจากการบริหารจัดการให้ดีขึ้น เช่น 
การบริหารจัดการการเก็บสินค้าคงเหลือ การบริหาร
จัดการระบบการขนส่ง การจัดการสั่งซื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ เป็นต้น และบริษัทยังลดต้นทุนจาก
การเพิ่มประสิทธิภาพของไลน์ผลิตจากการลงทุนใน
เครื่องจักร Automation ซึ่งจะท�าให้บริษัทมี Cost 
Saving เกิดขึ้นจากการด�าเนินการและเริ่มเห็นผล
ตั้งแต่ต้นปี 2562”   
 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการขยายการ
ลงทุนเป็นจ�านวนมาก เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการ
สร้างมูลค่า ซึ่งในปีนี้จะเริ่มเก็บเกี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารสัตว์ใหม่ ที่เตรียม
เพิ่มก�าลังการผลิตเป็น 190,000 ตัน/เดือน เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ก�าลังการผลิตอยู่ที่ 120,000 
ตัน/เดือน และเตรียมบุกตลาดมากขึ้น จากปัจจุบันมี
ปริมาณขายนอกเครือเพียง 20% โดยวางเป้าในช่วง 
2-3 ปี ข้างหน้าสัดส่วนขายนอกเครือจะเพิ่มขึ้นเป็น 
50%
 ขณะที่ในส่วนของโรงงานไก่ปรุงสุก ในปีนี้ จะ
เป็นพระเอก ชูโรงช่วยผลักดันรายได้ของบริษัทฯ ให้

เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ โดยในปัจจุบันมีออเดอร์ของ
ลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาเป็นจ�านวนมาก 
 นอกจากนี้ ในส่วนของโรงฟักลูกไก่ ที่ได้ขยาย
การลงทุนในปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การผลิตลูกไก่ได้มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มผลผลิต 
จากแม่สุกร ที่สามารถผลิตลูกสุกรได้มากขึ้น และ
การสูญเสียที่น้อยลง จากการน�าเทคโนโลยีจากต่าง
ประเทศมาใช้ ส่งผลให้สามารถส่งลูกไก่ และลูกสุกร 
ป้อนตลาดได้มากขึ้น
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (TFG) กล่าวอีกว่า จากความ
มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ท�าให้มั่นใจว่าแนวโน้มราย
ได้ในปีนี้จะท�าสถิติสูงสุดใหม่ตามแผนงานที่วาง
ไว้ และคาดว่ารายได้จากต่างประเทศเติบโตอย่าง
มีนัยส�าคัญ หลังจากที่บริษัทฯพยายามเจาะตลาด
ใหม่ๆ และส่งสินค้าใหม่ที่มีอัตราก�าไรขั้นต้น (Gross 
Profit Margin) สูง เข้าไปบุกตลาดต่างประเทศ ซึ่ง
มีดีมานด์เป็นจ�านวนมาก
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	RP	ต้ังเป้าผลงานปี62	โตไม่น้อยกว่า10%				

เล็งซื้อเรือเพ่ิม	จากปัจจุบันมีกองเรือ	15	ล�า	 

CAZ	พร้อมลงสนามเทรดวันแรก	22	ม.ค.น้ี							

ม่ันใจนักลงทุนให้การตอบรับดีเย่ียม	

รุกระดมทุนหนุนการเติบโตในอนาคต

 นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�า
กัด (มหาชน) หรือ RP เปิดเผยว่าบริษัทฯ 
ตั้งเป้าผลประกอบการในปี 2562 จะเติบโตขึ้นกว่า
เดิมได้ไม่น้อยกว่า 10% โดยบริษัทฯ มีแผนจะซื้อเรือ
เพิ่มอีก จากขณะนี้มีกองเรือ RP มีทั้งหมด 15 ล�า
แล้ว พร้อมขยายธุรกิจกับพันธมิตรให้เชื่อมต่อไปยัง
ประเทศต่างๆ ที่เป็นเพื่อนบ้าน ชาติสมาชิกอาเซียน
ในอนาคต 
 “เราเห็นทิศทางการเติบโตของลูกค้าในกลุ่ม
ต่าง ๆ ในภาพรวมกระเตื้องขึ้น โดยเฉพาะlife Style 
คนรุ่นใหม่ ที่นิยมการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้นท�าให้
ยอดการจองตั๋วออนไลน์เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา บริษัท
ยังได้ปรับปรุง และเพิ่มเติมบริการต่าง ๆ มากมาย
เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น 
ซื้อเรือล�าใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 1 ล�า ท�าให้ตอนนี้กองเรือ 
RP มีทั้งหมด 15 ล�าแล้ว ปรับปรุงท่าเรือเพิ่มขึ้นอีก 
2 ท่าที่ดอนสักคือ ท่าที่ 4-5 ท�าให้สามารถบริหาร
จัดการจราจรรถเตรียมลงเรือได้รวดเร็วขึ้น ไม่แออัด
ในช่วงเวลาเร่งด่วน โครงการนี้ก็ท�าต่อเนื่องหลังจาก

พัฒนาท่าเรือที่เกาะสมุยมาแล้ว” นายอภิชาติ กล่าว 
 นอกจากนี้ยังขยายบริการเที่ยวเรือรอบดึก 
22.30 น.รองรับบริการนักท่องเที่ยวประเภทเช่า
เครื่องบินเหมา ล�า ท�าให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดิน
ทางตอนค�่าได้เดินทางเร็วขึ้น ไม่ต้องพักค้าง อีกทั้ง
ยังร่วมมือกับพันธมิตร เปิดบริการรถปรับอากาศ
เส้นทาง กทม.-เกาะพะงัน พร้อมอ�านวยความ
สะดวกให้ผู้โดยสารสามารถจองตัว และขึ้นรถได้ที่ส�า
นักงานถนนข้าวสารหรือที่โรงแรม เวโรนิก้า ถ.รัชดา 
แล้วยังมีบริการรถร่วมสาธารณะใน พื้นที่เพื่อรองรับ
ผู้โดยสารที่ขึ้นจากเรือ เดินทางไปยังจุดหมายปลาย
ทางต่างๆบนเกาะ และในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ เชื่อมต่อยังสนามบิน
นครศรีธรรมราช รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยว อื่น ๆ 
ทางภาคใต้อย่างครบวงจร
 “RP มีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการผู้
โดยสารได้อย่างเต็มที่ ทุกรูปแบบ ดังนั้นผมมั่นใจว่า 
ในปี 2562 นี้ เราน่าจะสามารถขยายตลาดและท�า
ให้ผลประกอบการโตขึ้นกว่าเดิมได้ไม่น้อยกว่า 10% 
แล้วเรา ก็ยังมีแผนจะซื้อเรือเพิ่มอีก พร้อมขยาย

ธุรกิจกับพันธมิตรให้เชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ที่
เป็นเพื่อนบ้าน ชาติสมาชิกอาเซียนในอนาคต เพราะ
ตอนนี้ โลกของการเดินทางเชื่อมต่อกันได้ง่ายดาย
เพียงปลายนิ้ว ยิ่งปีนี้ ไทยเป็นประธานอาเซียน ก็
มีแนวโน้มที่การสัญจรเส้นทางต่างๆ จะคึกคักมาก
ขึ้น"นายอภิชาติ กล่าว  
 ส�าหรับ ผลประกอบการในปี 2561 ที่ผ่านมา
เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะเผชิญกับสภาพความ
ไม่ แน่นอนของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ อีกทั้งยังมีปัญหาการลดลงของนักท่อง
เที่ยวจีนหลัง เหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต แต่
ผลกระทบดังกล่าวก็เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
ขณะนี้ สถานการณ์ ด้านการท่องเที่ยวและการ
เดินทางสัญจรในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว
ส�าคัญหลายจุด โดยเฉพาะใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้ปรับ
แผนการให้บริการเพื่อรองรับลูกค้า ทุกกลุ่มอย่าง
ครบวงจร

 นายซุง ซิก ฮอง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ CAZ เปิดเผยว่า บริษัท
เชื่อมั่นว่าหุ้น CAZ ที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก ในวันที่ 22 ม.ค. 2562 จะ
ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน 
 ส�าหรับ CAZ เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
การออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
และการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมี เพื่อรองรับ
ความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอน โดยช่องทางการ
รับงานมีทั้งการให้บริการตรงจากบริษัทเจ้าของโครงการ 
(Project Owner) และจากบริษัทผู้รับเหมาหลัก (Main 
Contractor) โดยการให้บริการส่วนใหญ่เป็นงานที่มีความ
ซับซ้อน และมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เข้มงวด 
ท�าให้ต้องอาศัยความช�านาญ ลักษณะงานและการบริการ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1.บริการรับเหมา
ก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement 
and Construction: EPC)  2.บริการรับเหมาก่อสร้างติด
ตั้งโครงสร้างและระบบ (Structural Mechanical Piping 
(SMP) and Electrical and Instrument Service) 

3.บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร (Civil and 
Building Service) และ 4.บริการผลิต ประกอบ และ
บริการอื่น (Fabrication and Other Service)
 ขณะที่นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารร่วมสายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุนบริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ใน
ฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย และรับประกันการจัด
จ�าหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ CAZ กล่าวอีกว่า การเข้าซื้อขาย ใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 22 ม.ค. 2562 
โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน หลังจาก
ก่อนหน้านี้ได้เปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้
แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งได้เปิดให้ผู้ถือ
หุ้นของ TAKUNI จองซื้อในวันที่ 8-10 ม.ค. 2562 และ
ประชาชนทั่วไปจองซื้อในวันที่ 11-15 ม.ค. 2562   โดย 
CAZ ได้มีการเสนอขายหุ้น IPO จ�านวน 80 ล้านหุ้น ที่
ราคา 3.90 บาท คิดเป็น 28.57% ของจ�านวนหุ้นสามัญ
ที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
 “CAZ จะเป็นหุ้น IPO อีกตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจ 
จากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและมี

โอกาสที่จะขยายตัวได้อีกมาก ประกอบกับการระดมทุน
ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านแหล่งเงินทุน เพื่อ
เข้ารับงานโครงการมากขึ้นในอนาคต”นายรัฐชัย กล่าว
 ด้านนางปิยะภา จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ CAZ กล่าวเสริมว่า แผนการระดมทุนใน
ครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถของการรับงานในอนาคต 
โดยการใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันแก่ธนาคาร และลงทุน 
เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจและการพัฒนาด้าน
ไอที และการระดมทุนครั้งนี้ยังช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุน (D/E) ของบริษัทลดลง ท�าให้บริษัทสามารถเพิ่มช่อง
ทางในการจัดหาเงินทุนมากขึ้นในอนาคต และส่วนที่เหลือ
จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
 “ เรามองว่าการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (mai) จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เพราะ
ว่าธุรกิจของบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจะ
ช่วยรองรับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต”นางปิยะภา กล่าว
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ThaiBMA	คาดปี	62	
เอกชนออกหุ้นกู้	7.5	-	8.5	แสนลบ.		
ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่	8.78	แสนลบ.

 นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิด

เผยว่า คาดว่าการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือหุ้นกู้ระยะยาวใน

ปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 750,000-850,000 ล้านบาท โดยจะมา

จากการลงทุนใหม่ 450,000ล้านบาท มาจากความต้องการระดม

ทุนและขยายการลงทุน และมาจากการรีไฟแนนซ์จ�านวน 380,000-

410,000 ล้านบาท นอกจากนี้มาจากการ Rolover ที่ 60-70% ของ

มูลค่าที่ครบก�าหนด จ�านวน 585,962 ล้านบาท

 ส�าหรับภาวะตราสารหนี้ไทยในปี 2561 ที่ผ่านมายังคงเติบโตได้

ดีมีมูลค่าคงค้างรวมทะลุ 13 ล้านล้านบาทเป็นครั้งแรก โดยเพิ่มขึ้น 

11.5% จาก 11.71% ล้านล้านบาทในปี 2560 มาอยู่ที่ 13.06 ล้าน

ล้านบาท ส่วนตราสารหนี้ภาคเอกชนระยาวมียอดทะลุ 8 แสนล้าน

บาทคงติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2561 มียอดการออกท�าลาย

สถิติที่ 878,990 ล้านบาท เพิ่มขึ่น 6.2% โดยมาจากกลุ่ม Real 

sector ที่มีการออกเพิ่มขึ่น 18% แต่ลดลงในกลุ่มธนาคารพาณิชย์

และไฟแนนซ์ 19% 

 ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 2ปี คาดว่าจะ

เคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยนโยบายที่คาดว่าจะ

ทรงตัวอยู่ในระดับ 1.75% ตลอดทั้งปี ขณะที่อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปี คาดจะแกว่งตัวแคบๆ อยู่ในระดับใกล้

เคียงกับปัจจุบันจากอัตราเงินเฟ้อของไทยยังอยู่ในระดับต�่า และ

เศรษฐกิจโลกที่ถูกกดดันจากสถานการณ์สงครามทางการค้า

 นายธาดา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระแสเงินลงทุนจากนักลงทุน

ต่างประเทศ (Fund Flow) 11 เดือนแรกของปี 2561 มียอดการถือ

ครองพันธบัตรอยู่ที่ 1,002,499 ล้านบาท ก่อนจะย่อต�่าลงไปอยู่ที่ 

985,773 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561    

17 www.HoonInside.com 22  January  2019



KTAM	ตั้งเป้า	AUM	ปี62	โต	10%				
มาที่	8.78	แสนลบ.	จาก	7.76	แสนลบ.	ในปี61		

 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 776,382 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 62,135 ล้านบาท หรือประมาณ 8.7% อัตราการเติบโตสูง

กว่าอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 3.4% มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจากกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน มี AUM อยู่ที่ 109,567   

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.6% จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต

ประเทศไทย (Thailand Future Fund – TFFIF) และบริษัทเป็นทรัสตีให้

กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน

 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ อยู่ที่ 99,123  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% โดยใน

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , กองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพของพนักงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงาน 

บริษัทการท่าอากาศยานไทย จ�ากัด  

 ส่วนกองทุนส่วนบุคคล อยู่ที่ 71,468 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 55.3%     ส่วนกองทุน

รวม อยู่ที่ 496,224 ล้านบาท ลดลง 

0.4% จากภาวะความผันผวนของ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลง

อย่างต่อเนื่อง กองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) อัตราการเติบโตใกล้เคียง

กับอุตสาหกรรมอยู่ที่ 3.8% กองทุน

รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพิ่ม

ขึ้น 3.4% สูงกว่าอุตสาหกรรมซึ่ง

อยู่ที่ 2.5% กองทุนต่างประเทศ 

เพิ่มขึ้น 22.2% ในขณะที่

อุตสาหกรรม -4.3% ส่วนใน

ปี2562 บริษัทตั้งเป้าอัตรา

การเติบโตของ AUM ไว้ที่ 

878,000 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นกว่า 10%  

 ในปีที่ผ่านมา บริษัท

ประสบความส�าเร็จใน

การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุน โดยเฉพาะกองทุนเปิดกรุงไทย 

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (KT-PIF) ที่มีนโย

บายลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันลงทุนในไทย 

53% และสิงคโปร์ 42% จุดเด่นของกองทุนนี้คือ REIT เป็นสินทรัพย์ที่

มีความผันผวนน้อยกว่าหุ้น โดบข้อมูลย้อนหลัง5 ปี พบว่า SETREIT& 

Property มีค่าความผันผวนอยู่ที่ 5.4% ในขณะที่ SET อยู่ที่ 11% กองทุน

จะเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีอัตราการเช่าอยู่ในระดับสูง 

มีการประจายตัวของผู้เช่าที่ดี และมีการจ่ายเงินปันผลสูงอย่างสม�่าเสมอ 

REIT ในปีนี้น่าจะได้รับปัจจัยบวก จากการที่ตลาดเริ่มคลายความกังวลใน

เรื่องแนวโน้มการปรับขึ้นอัตาดอกเบี้ย เนื่องจากแรงกดดันจากเงินเฟ้ออยู่

ในระดับต�่า และเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยของทั่วโลก

น่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา

 ส�าหรับผลการด�าเนินงาน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ย้อนหลัง 

1 ปี อยู่ที่ 6.88% เมื่อเทียบกับ Benchmark อยู่ที่ 2.25% ในปีที่ผ่าน

มา กองทุนมีการจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวมจ�านวน 0.60 บาทต่อหน่วย   

นับว่าเป็นกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุน ในขณะนี้ 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลง 10.82% (29 ธ.ค.

60-28 ธ.ค.61)  

 ส่วนในปีนี้บริษัทมีแผนที่จะเปิดจ�าหน่ายกองทุนใหม่ๆที่มีความหลาก

หลายมากขึ้น เช่น กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิก แอคทีฟ โกลบอล แอล

โลเคชั่น (KT-SAGA) ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เน้นลงทุน แบบ 

Fund of Fund ผ่านกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศเป็นหลักตั้งแต่ 2 

กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนจะลงทุนในดัชนีต่างประเทศ ทั้งตราสารทุน และ

ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ / REITs ทองค�า น�้ามัน เป็นต้น นับว่าเป็นก

องทุนที่ตอบโจทย์นักลงทุนทั่วไปที่ต้องการโอกาสเข้าถึงการลงทุนในต่าง

ประเทศทั่วโลก ผ่านการเลือกลงทุนใน ETF ตามดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุน ง่ายต่อนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนในต่างประเทศด้วย

ตนเอง และเหมาะส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังต่าง

ประเทศ และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า  Benchmark ใน

ระยะกลางถึงยาว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาขออนุมัติจัดตั้ง

กองทุนจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ยังมีอีกหลาก

หลายกองทุนมากมาย โดยคาดว่าในเบื้องต้นไม่ต�่ากว่า 5 กองทุน  
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร เชื่อว่า ตลาดหุ้นไทย มาแบบแน่นๆ รอบนี้ บน
ความรู้สึก มั่นใจปีนี้ ตลาดหุ้นไทย คงไม่สาหัสเหมือนกับปีที่แล้ว ด้วยราคา  
มูลค่าก็ลงมาสะท้อนรับความเป็นจริง เทรดบนพื้นฐานแซ่บแบบพอเพียง ห้วง
การเจรจาการค้าโลก สหรัฐ-จีน ก็ถือว่า คืบหน้าไปมาก ท�าให้นักลงทุนทั่วโลก  
คลายความวิตกกังวล
 วันนี้ หุ้นแต่ละตัว ล้วนมีเข็มทิศของตัวเอง แม่มดน้อย หวังว่า นักลงทุน จะ
ใช้อย่างถูกวิธีและได้ทรัพย์ ได้ก�าไรเข้ากระเป๋ากันทุกคนน่ะค่ะ
 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,588.38 จุด เพิ่มขึ้น 4.61 จุด หรือ 
0.29% มูลค่าการซื้อขาย 45,130.70 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 
2,861.24 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 553.26 ล้านบาท นักลงทุน
ต่างประเทศขายสุทธิ 1,145.74 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ  
1,162.24 ล้านบาท
 BDMS ร่วง 8.47% BA ดิ่ง 7.14% หลัง ก.ล.ต. สั่งปรับบิ๊ก นิคเนม หมอ
เสริฐและลูกสาว ฐานปั่นหุ้น BA พร้อมปรับเงินเกือบ 500 ลบ. วันนี้แม่มดน้อย  
อยากให้นักลงทุน จับจ้องหุ้น BDMSด้วย ราคาลง ก็นับว่าเป็นโอกาสของนัก
ลงทุนระยะยาว ด้วยหุ้น BDMS เป็นหุ้นพื้นฐานดี รากฐานทางธุรกิจ ก็แข็งแกร่ง
 DCORP เครื่องร้อนอีกแล้ว วันนี้จะเต็มบาทหรือทะลุบาท ก็ชวนให้
ติดตาม ส�าหรับสิงห์นักซิ่งทั้งหลาย 
 วันนี้ แม่มดน้อย ขอต้อนรับน้องใหม่บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 
(CAZ) ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ามัน ก๊าซ และ  
ปิโตรเคมี พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 22 ม.ค. นี้ เป็นวันแรก 
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,092 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ว่า “CAZ” แม่มดน้อย ขออวยพร ให้ราคาหุ้น CAZ ปิดเหนือจอง สูง
กว่าราคาจองที่ 3.90 บาท/หุ้น
 หากหุ้น CAZ ปิดสูงกว่าจอง เชื่อว่า หุ้นไอพีโอ ตัวถัดไป ก็มีความหวัง มี
ชีวิตอีกคราว
 ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะน�าการลงทุน 2 ราย ฐานใช้บัญชีหลักทรัพย์ของ
ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง ได้แก่ (1) นายโภไคย วงศ์ประสิทธิ์ศรี ผู้
แนะน�าการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้วางแผนการลงทุน ขณะกระท�า

ผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และ (2) นายธนะวรรธน์ คช
พงษ์สิทธิโชค ผู้แนะน�าการลงทุนด้านตลาดทุน ขณะกระท�าผิดสังกัดบริษัทหลัก
ทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน
 ก.ล.ต. ขอย�้าให้ผู้ลงทุนระมัดระวังและหมั่นตรวจสอบรายการซื้อขาย รวม
ทั้งเงินลงทุนในบัญชีอย่างสม�่าเสมอ และต้องไม่ยินยอมให้ผู้แนะน�าการลงทุน
ตัดสินใจแทนหรือมาใช้บัญชีของตนเอง
 RICHY เปิดตัวพันธมิตร"ไนท์แฟรงค์" เอเจนซี่ มืออาชีพระดับอินเตอร์
เป็นตัวแทนขายคอนโดมิเนียม"เดอะริช@เพลินจิต-นานา" มูลค่าโครงการ 3.7 พัน
ล้านบาท บนท�าเลที่มีศัยภาพ และจัดการพื้นที่รูปแบบ MIXED USE อย่างลงตัว 
เจาะลูกค้าไฮเอนด์ทั้งไทย-เทศ พร้อมเสิร์ฟโปรโมชั่นพิเศษให้กลุ่มที่ซื้อลงทุน มอบ
การันตีผลตอบแทนสูงถึง 14 % หวังดันยอดขายเพิ่มถล่มทลาย มั่นใจผลักดัน
ผลประกอบการปีนี้เติบโตโดดเด่น  
 ทรัสต์ SPRIME พร้อมเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 23 
ม.ค.นี้ ชูศักยภาพทรัพย์สินที่เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารส�านักงาน ‘ซันทาว
เวอร์ส’ ในท�าเลใกล้ห้าแยกลาดพร้าวที่เป็นจุดเชื่อมต่อธุรกิจ ระบบขนส่งมวลชน 
แหล่งค้าปลีกและที่อยู่อาศัย ขณะที่ค่าเช่าและค่าบริการทรัพย์สินในปี 2558 – 
2560 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยเกือบ 7% ต่อปี โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.2561 อยู่ที่ 572 
บาทต่อ ตร.ม.ต่อเดือน 

 “โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์” แห่ง
ค่าย บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 
(GUNKUL) ออกมาตอกย�้า! ไม่
ได้รับผลกระทบกรณีการล้างท่อโรง
ไฟฟ้าโซลาร์ที่แดนปลาดิบ เพราะ
หลายโครงการได้ด�าเนินการก่อสร้าง
แล้ว ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง
มีความคืบหน้ามีทั้งที่ดิน และสายส่ง
แล้ว ดังนั้น ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ อา
ซ้อฝากบอกมา...นะคร้า

 บิ๊กรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เอ็มดีใหญ่ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) SCC ระบุธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ SCC ได้บรรลุข้อตกลงการเข้าซื้อหุ้น
กิจการ 2 แห่งในธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์จากปัจจุบันที่ถืออยู่แล้วร้อยละ 50 
เป็นร้อยละ 100 เพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการด้านโลจิสติกส์
แบบครบวงจรของ SCC ซึ่งครอบคลุมการให้บริการท่าเรือ การขนถ่ายสินค้าน า
เข้า-ส่งออกระหว่างประเทศรวมถึงการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์และการขยาย
การบริการขนส่งระหว่างท่าเรือภายในประเทศด้วย

เข็มทิศ

บล.ธนชาต : BBL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 237.00 บ.
บล.ธนชาต : LH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 13.50 บ.
บล.บัวหลวง : BBL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 250.00 บ.
บล.บัวหลวง : KKP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 77.00 บ.
บล.เคจีไอ : BBL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 220.00 บ.
บล.เคจีไอ : CPN แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 87.00 บ. 

     บล.ทิสโก้ : WORK แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 25.00 บ. 
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TU แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 19.70 บ. 
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : DRT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 6.50 บ. 
บล.ฟิลลิป : BBL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 231.00 บ.
บล.ฟิลลิป : KKP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 84.00 บ.
บล.เมย์แบงก์ กมิเอง็ : BANPU แนะน�า ถอื ราคาพืน้ฐาน ที ่22.00 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CPN แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 87.00 บ.
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1.

3.

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เชียงใหม่ริมดอย (listed) โดย นาย 

วิเชียร ศรีมุนินทร์มิมิตซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/01/2562 จ�านวนหลัก

ทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.02354% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวน

หลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.02224% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจการ

 นายสรชัช ศรีลมูล ผู้จัดการอาวุโส “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ร่วมกับ นางสาวปลื้มมนัส พันธุ์ฤทธิ์ ผู้จัดการ บริษัท อีฟ แอนด์ บอย 

จ�ากัด ส่งมอบความสวยรับปี 2019 พร้อมสิทธิพิเศษรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% 

เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ที่ “อีฟแอนด์บอย” (EVEANDBOY) ทั้ง 11 สาขา

ทั่วประเทศ ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคที

ซี ครบทุก 1,500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3% ส�าหรับบัตร

เครดิตเคทีซี มาสเตอร์ การ์ด และบัตรเครดิตเคทีซี เจซีบี หรือรับเครดิตเงินคืน 

5% ส�าหรับบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า เพียงลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ CMC เว้น

วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 061-384-

5000 (จ�ากัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 6,000 บาท ต่อสมาชิกบัตรเครดิตฯ ต่อเดือน) ต่อ

ที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี และใช้คะแนน 

KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป (ไม่จ�ากัดยอดใช้คะแนนแลกรับ

สูงสุดตลอดรายการ) เพียงลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ CMR เว้นวรรค ตามด้วย

หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์

สลิป ส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 061-384-5000 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 

2562  

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 

โทรศัพท์ 02 123 5000 หรือที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th  สมัครบัตรเครดิตได้ที่

ศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคลิกลิงค์เพื่อสมัครบัตร

เครดิตได้ที่นี่ http://bit.ly/2uPcS19

วิเชียร	ศรีมุนินทร์มิมิต	ซื้อหุ้น	CRD	

เพ่ิมอีก	0.02354%	รวมเป็น	5.02224%

KTC	จับมืออีฟแอนด์บอย	ส่งมอบความสวย

รับปี	2019	พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด	17%

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

รายงานการจ�าหน่าย หุ้นของบมจ. บีจีที คอร์ปอเรชั่น (listed) โดย นาย ศุภ

โรจ โรจน์วีระซึ่งเป็นการจ�าหน่าย เมื่อวันที่ 17/01/2562 จ�านวนหลักทรัพย์ที่

จ�าหน่ายคิดเป็น -0.139% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จ�านวนหลัก

ทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น 4.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการ

ศุภโรจ	โรจน์วีระ	ขายหุ้น	BGT	ออก	0.139%	
คงเหลืออีก	4.98%2.

4.

6.

 นางสาวกมลพร บุญประกอบ เลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลราชธานี 

จ�ากัด (มหาชน) RJH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาล

ราชธานี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21มกราคม 2562 

ได้รับทราบการลาออกจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการ

บริหาร ของนายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์ จึงได้มีมติ ดังนี้

 1. อนุมัติการลาออกของนายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ต�าแหน่งกรรมการ

ผู้ จัดการ และประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาล แต่ยังคงด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัทอยู่

 2. อนุมัติแต่งตั้งนายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้

จัดการ และประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาล แทนนายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์

 3. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญบริษัทจดทะเบียน ธุรกิจเพื่อสังคม 

(Social Enterprise: SE) และองค์กรพันธมิตร ร่วมงาน “SET Social Impact 

Roundtable” เวทีระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุน

และพัฒนา SE สร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกัน พบกับหัวข้อ 

“Social Impact Investment” ทิศทางการลงทุนเพื่อสังคม โดย ดั่งใจถวิล 

อนันตชัย นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย และ “Social Impact 

Multiplier” แนวทางการด�าเนินงานของ SET Social Impact ปี 2562 และ

ผลลัพธ์ทางสังคมตลอดปีที่ผ่านมา โดย นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาด

หลักทรัพย์ฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 8.00-14.00 น. ณ อาคาร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทะเบียนที่ www.setsocialimpact.com ไม่มีค่าใช้จ่าย

RJH	ต้ัง	สุรินทร์	ประสิทธิ์หิรัญ	เป็นเอ็มด	ี
ควบประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาล	
แทนวชิระ	วุฒิกุลประพันธ์	ท่ีลาออก	

“SET Social Impact Roundtable” เวทีระดม
ความคิดเห็นพัฒนาธุรกิจเพ่ือสังคม	24	ม.ค.	น้ี

 ตามที่กระทรวงการคลังออกมาตรการส่งเสริมการลดใช้เงินสดรับเทศกาล

ตรุษจีนด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% ส�าหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต

นั้น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญชวนผู้ถือบัตรเดบิตมาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 

www.epayment.go.th ตั้งแต่วันที่ 7-31 ม.ค. 2562 และเริ่มซื้อสินค้าและบริการ

ที่มี VAT (ไม่รวมสินค้าภาษีสรรพสามิต 5 ประเภท ได้แก่ สุรา ยาสูบ น�้ามันและ

ผลิตภัณฑ์น�้ามัน รถยนต์ และรถจักยานยนต์) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่าง

วันที่ 1-15 ก.พ. 2562 เพื่อรับ VAT คืน 5% ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน (เท่ากับ

การซื้อสินค้าและบริการประมาณ 21,400 บาท) โดยรับเงินผ่านพร้อมเพย์ที่

สมัครโดยใช้เลขประจ�าตัวประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ ภายในพ.ย. 2562 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด

5. ธ.ซีไอเอ็มบี	ไทย	ชวนผู้ถือบัตรเดบิตลงทะเบียน

รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม	5%	ช่วงตรุษจีน
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นายพิทักษ์ รัชกิจประการ บอสใหญ่แห่ง PTG ขอมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ

ของลูกค้าและพนักงาน ในภาวะฝุ่นละออง PM2.5 ที่เป็นอันตรายในหลาย

พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแจกหน้ากาก N95 คาร์บอน ดับเบิ้ล

วาล์ว แก่พนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน�้ามันพีที ใน

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 15,000 ชิ้น อย่าลืมไปรับหน้ากาก เพื่อสุขภาพที่

ดีกันนะครับ !!

บล.บัวหลวง สวัสดีปีใหม่2562 
ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์

PTG แจกหน้ากาก N95 สู้ภัยฝุ่นละออง PM2.5

1. 2.
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นางเพ็ญฤดี ม่วงเกษม (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าคณะท�างานกิจกรรมเพื่อ

สังคม (CSR) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ TMILL 

โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดใน

ประเทศ มอบความสุขให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2562 

ณ โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาสและเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อวันที่ 11-

12 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีการท�ากิจกรรมพร้อมมอบของขวัญมากมาย 

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของ TMILL ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการ

สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของตนเองในการที่

จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญอย่างมีศักยภาพ มีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Mr. JR Ching ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial 

Officer)  บริษัท โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (YOMA STRATEGIC 

HOLDINGS LIMITED) (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัทชั้นน�าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ร่วมให้ข้อมูลกับผู้ลงทุน

สถาบันของไทยเพื่อน�าเสนอข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันวงเงิน

ไม่เกิน 2,300 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่บริษัทชั้นน�าของเมียนมาใช้

ประเทศไทยเป็นฐานในการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ โดยมีนายอดิศร วสุคุปต์ 

สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จ�ากัด 

(ขวาสุด) นายกวิน เหตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จ�ากัด 

(ซ้ายสุด) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน  Mr. Boo Hock Khoo รองประธาน

ฝ่ายปฏิบัติการ CGIF (ที่ 3 จากขวา) ในฐานะสถาบันผู้ค�้าประกันหุ้นกู้ และ

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ (Sole Lead 

Arranger)  เข้าร่วมน�าเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุน

TMILL มอบความสุขให้น้องๆ เยาวชน 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2562

“โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์” โรดโชว์เสนอขายหุ้นกู้
บริษัทเมียนมาเป็นครั้งแรกในไทย

3. 4.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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